

Bình Lãng, ngày 16 tháng 11 năm 2022

Số: /TB-ĐKT

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện số 15/KH-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân xã Bình Lãng về kiểm tra công tác Cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2022; Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND xã Bình Lãng về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính, hoạt động công vụ trên địa bàn xã Bình Lãng năm 2022 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra). Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc với các bộ phận công chức chuyên môn thuộc UBND xã theo các nội dung kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND xã. Qua xem xét thực tế, cùng với các tài liệu kiểm chứng kèm theo. Đoàn kiểm tra đã nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời trao đổi, tháo gỡ hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực như sau:

I. VỀ NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC

Nhìn chung với sự quan tâm chỉ đạo sát sao về công tác CCHC của lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã từ đầu năm 2022. Cùng với sự nỗ lực của các cán bộ, công chức chuyên môn xã nên các nhiệm vụ về CCHC trên các lĩnh vực đã đạt kết quả cơ bản tốt theo nội dung kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 28/12/2021 về công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2022 của UBND xã đã đề ra.

Bộ phận một cửa xã duy trì hoạt động theo quy chế đã được xây dựng, việc công khai thủ tục hành chính, phí, lệ, phí được thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo quy định; thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết nhanh gọn, kịp thời đúng quy định của pháp luật; Duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử xã, có quy chế hoạt động; Thực hiện duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ.

Qua kiểm tra thực tế, công tác CCHC trên địa bàn xã đã triển khai và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như:

Cải cách thủ tục hành chính: Công tác rà soát thủ tục hành chính đã được triển khai thực hiện, tuy nhiên hiệu quả chưa cao; Văn bản còn trống số và sắp xếp chưa khoa học. Việc chứng thực điện tử mới chỉ bước đầu được triển khai, kết quả đạt được còn hạn chế. Việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều

hành thực hiện chưa thường xuyên, còn một số văn bản chưa được gửi trên phần mềm.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 được duy trì thực hiện, tuy nhiên chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời các biểu mẫu.

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính Phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ Thị 23/CT-TTg, ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Hải Dương, UBND huyện Tứ Kỳ và kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 28/12/2021 về công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2022 của UBND xã đã đề ra. Đoàn kiểm tra đề nghị các công chức chuyên môn UBND xã khắc phục ngay những bất cập, tồn tại, hạn chế như đã nêu trên; đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tích cực giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, thời gian quy định và tiến hành rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính.

2. Duy trì và thực hiện nghiêm Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015. Thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời các biểu mẫu theo quy định. Thực hiện gửi và nhận văn bản trên phần mềm hệ thống quản lý và điều hành văn bản đầy đủ theo quy định.

3. Tích cực đăng các tin về chính trị, văn hóa, xã hội và công khai các thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử xã.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo đúng quy định về chất lượng cung ứng dịch vụ. Thực hiện có hiệu quả công tác chứng thực điện tử.

Đoàn kiểm tra công tác CCHC xã yêu cầu, các cán bộ, công chức chuyên môn khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Chủ tịch; Phó Chủ tịch UBND xã;
- Công chức chuyên môn thuộc UBND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ĐOÀN KIỂM TRA
CHỦ TỊCH UBND - TRƯỞNG ĐOÀN**

Trần Xuân Mãng